



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ศุภชัย ศึกษานิเทศก์แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคีวัฒนธรรมร่วม เติมนบวณเสน่ห์ประจำชาติอินเดีย สะท้อนความงดงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอินเดีย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากมหานทีคงคาสุ่มน้ำโขง ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เจดิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ตั้งขบวน ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ



คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นัศึกษาก้าวสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา 111 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนัศึกษาก้าวสำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ อันจะเสริมสร้าง ความมั่นใจ ความสง่างาม ความภาคภูมิใจ และเป็นก้าวสำคัญในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาคความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการศึกษาคความมั่นคงและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษาในระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Confidential (สกมช.)



คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ของกลุ่มวิชาชีพเภสัชกรรม จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้พิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาของ 9 วิชาชีพด้านสุขภาพ โดยมีผู้แทนสถาบันรับโล่รางวัลเกียรติคุณ นับเป็นรางวัลและขวัญกำลังใจแก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างที่ดี (Good practice) ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัชยานานแสนร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศมรรถนะนักศึกษาให้มีความสามารถ มีศักยภาพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สร้างนวัตกรรมทางสังคมตามบริบทของพื้นที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และร่วมชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ที่เสียสละเวลา อุดหนุน มุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เมื่ออังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี